

Chiếc váy ngụy trang

Tác Giả: kh

Thứ Tư, 25 Tháng 1 Năm 2012 04:06

Đài Bắc - Đài Loan - Tái Quáng tráng Tây môn, 1 anh chàng Đài vô tình cào rách chiếc váy ngụy trang của một cô gái Đài. Chàng trai cháa káp nói gì thì cô gái đã cười ha ha nói: "Cháa káp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh giai?"



Tokyo - Nhật Bản

Tái Khu phố Ginza đông nám náp, một anh chàng Nhật cháng may chám vào làm toác chiếc váy ngụy trang của một cô gái Nhật. Anh ta cháa káp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chá vì chát láng chiếc váy này tái quá."

New York - Mỹ

Trên Quáng tráng Times táp náp ngái đi lái, 1 anh chàng Mỹ vô tình đáng vào làm toác chiếc váy của một cô gái Mỹ. Anh chàng này cháa káp mám thanh minh thì cô gái đã rút ngay 1 tấm danh thiếp và nói: "Đây là số phone của luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về viác quáy rồi tình dác này, anh cá chuán bá đi, chúng ta sẽ gặp nhau tái tòa án..." Nói xong ghi lái số phone của anh chàng kia rồi ngáng cao đầu bước đi.

Paris - Pháp

Trên Quáng tráng Khái hoàn môn nái táng thá giái, một chàng lãng tá Pháp không may làm toác váy của một cô nàng Pháp. Chàng cháa káp nói gì thì cô nàng đã cười hic hic, sau đó ghé vào tai chàng trai nói: "Nếu anh không ngại, thì táng em một bông hồng để xin lỗi đi..." Sau khi mua một bông hồng táng nàng xong, chàng bèn mời nàng đến 1 khách sạn nhỏ để cùng nghiên cứu vấn đề này sau lần váy ngụy trang.

Chiếc váy ngụy trang

Tác Giả: kh

Thứ Tư: 25 Tháng 1 Năm 2012 04:06

Moscow - Nga

Tôi Hông trộm ng, mất chú Ivan nghẹn ngào chửi nguyền thề nào rồi làm rách toạc váy của 1 nàng thiên nga Nga. Chàng Ivan bối rối hỏi làm sao rồi thì cô nàng thiên nga đã thề thốt: "Là nh quá đùng chí ối! Đùng chí có chai Smirnoff nào đừng không không thì cho tôi xin mất húp."

London - Anh quốc

Tôi Quố trộm ng Church bên dòng sông Thames êm đềm, mất chú Ăng-lê vô tình xé toạc chiếc mini skirt của một cô gái Anh. Anh chàng này chửi a kíp thanh minh thanh nga thì cô gái đã vùi vàng dùng tờ báo đang cầm che đi rách, mất đồ giỡn nói: "Thưa ông, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, giờ thôi..." Anh chàng này bèn cúi áo quố n rồi cho cô gái rồi về 1 xe taxi, đưa cô gái về nhà an toàn để thay mất chiếc váy mới.

Sydney - Úc

Tôi tiển sủng nh nhà hát Opera Sydney, mất chú thanh niên Ô-zi rồi làm rách váy ngụy trang của 1 cô gái cũng ngụy trang Ô-zi. Anh chàng rồi rút chửi a kíp xin rồi hay làm gì thì cô gái nói: "Cám ơn anh, hôm nay trời nóng quá nh!"

Seoul - Nam Hàn

Trên mất đồ ở Seoul, mất chàng trai Y Chang Heo trong lúc vui vẻ nên rồi làm rách toạc chiếc mini jupe của một nàng Soi Giun Kim. Anh chàng chửi a kíp nói gì thì cô gái đã đưa cho chàng mất hoá đơn trị giá USD 150 cùng với mất rồi "thờn cẩu u" "Em sủng là của anh cẩu ngày hôm nay!"

Trùng Khánh - Trung Quốc

Trộm c Trộm ng đài Giỏi phóng quân tôi Trùng Khánh, mất anh Tẩu chửi nguyền may làm rách toạc chiếc váy ngụy trang của một cô gái Trùng Khánh. Anh này chửi a kíp mỉa mai xin rồi thì đã nghe tát bốp mất cái bên tai. Cô gái tay thì túm chửi tẩu rồi cửi anh chàng, mồm thì rít lên: "Mày to gan nh, dám ăn đồ u phở dai à? Đi gúp 110 cùng tao ngay..."

Đài Bắc - Đài Loan

Tôi Quố trộm ng Tây môn, 1 anh chàng Đài vô tình cào rách chiếc váy ngụy trang của một cô gái Đài. Chàng trai chửi a kíp nói gì thì cô gái đã cười ha ha nói: "Chửi a kíp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hỏi anh giai?"

Hà Nội - Việt Nam

Chi c váy ng n

Tác Giả: kh

Thứ Tư, 25 Tháng 1 Năm 2012 04:06

T i H Tây, chàng th sinh Hà N i ch ng may đ ng vào làm to c chi c váy ng n c a m t em gái Hà thành. Chàng này ch a k p xua tay xin l i thì đã th y qu n c a mình b rách t i t r i.